

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 21/DCL

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 03 năm 2022
_____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DCL
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: số 150 đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long
 - Điện thoại/ *Telephone*: 02703 822533
 - Fax:
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Ngọc Bích Ly
- Chức vụ/ *Position*:

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Hôm nay ngày 14/03/2022, Công ty xin công bố lại Thông cáo báo chí ghi ngày 11/03/2022 về vấn đề liên quan đến việc cửu Thứ trưởng Bộ Y Tế Cao Minh Quang bị khởi tố và bắt tạm giam, thay thế cho Thông cáo báo chí đã công bố ngày 12/03/2022.
Lý do: điều chỉnh nội dung tại mục 1 của Thông cáo báo chí.
(Thông cáo báo chí điều chỉnh được đính kèm bên dưới).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn : <http://dcl.com.vn/thông tin cổ đông>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../... Available at: http://

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Đại diện tổ chức/ **Organization representative**
Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Ngọc Bích Ly

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đồng loạt thông tin liên quan đến bắt giữ nguyên lãnh đạo cấp cao của Bộ Y tế và trước đó là nguyên lãnh đạo của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long, mã DCL), Tổng giám đốc Công ty cho biết, đây là các vấn đề pháp lý của giai đoạn cũ, không liên quan đến hoạt động hiện nay của Công ty.

Ngày 11/3/2022, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu thứ trưởng Bộ Y tế. Theo thông tin đăng tải bởi báo Tuổi trẻ, C03 xác định một số người liên quan tại Bộ Y tế đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty Dược Cửu Long.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, kết quả điều tra xác định các bị can đã không kiểm tra làm rõ việc Công ty Dược Cửu Long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền 3,848 triệu USD. Đây là số tiền được giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã bị công ty giữ lại, sử dụng hết, không trả lại Bộ Y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Trước thông tin này, nhiều nhà đầu tư, cổ đông đã gọi điện, email hỏi thông tin. Để tránh việc nhà đầu tư, cổ đông nắm không đầy đủ thông tin, Công ty xin được phản hồi như sau:

1) Sự việc liên quan đến hợp đồng sản xuất thuốc Oseltamivir của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (gọi tắt là Dược Cửu Long, mã chứng khoán DCL) đã diễn ra từ giai đoạn 2005-2007, khi doanh nghiệp vừa cổ phần hóa và chưa niêm yết, cổ đông nhà nước vẫn nắm chi phối, vụ việc xảy ra từ trước thời điểm Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp nhận doanh nghiệp. Ở thời điểm diễn ra sự việc này thì CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) vẫn chưa là công ty mẹ của DCL và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Dược Cửu Long.

2) Liên quan đến các vấn đề về khoản tiền 3,848 triệu USD: Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện điều tra. Tuy nhiên, dữ liệu tài chính của Dược Cửu Long đã thể hiện rõ, khoản tiền này không liên quan đến hiện trạng tài chính của Dược Cửu Long các giai đoạn sau này. Cuối năm 2008, khi cổ phiếu DCL của Công ty niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), quỹ lợi nhuận sau thuế của Công ty nhỏ hơn mức lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2008 (giai đoạn sau khi xảy ra sự kiện pháp lý nêu trên). Các khoản này đã được phân phối từ trước khi cổ đông nhà nước SCIC hoàn tất thoái vốn tại Công ty.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã đề ra. Năm 2021, Dược Cửu Long đạt doanh thu Năm 2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long có doanh thu là 715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 88 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài mảng dược phẩm, Công ty còn đang sở hữu 4 nhà máy sản xuất viên nang rỗng (capsule) với công suất lên tới 8 tỷ nang/năm. Trong thời gian tới đây, doanh thu, lợi nhuận của Dược Cửu Long sẽ cải thiện hơn

khi đưa ra thị trường một số dòng sản phẩm mới; Nhà máy vật tư y tế mà Công ty đang đầu tư sẽ đi vào hoạt động...

Từ năm 2015, với sự đầu tư toàn diện của công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T, Dược Cửu Long đã có sự chuyển biến rõ nét khi xây dựng được nền tảng hoạt động vững mạnh từ quản trị, vận hành sản xuất, kinh doanh... Nhờ vậy, những năm vừa qua, dù ngành dược có nhiều biến động, Dược Cửu Long vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, tạo được nền tảng vững chắc để có thể bứt phá về kết quả kinh doanh kể từ năm 2022.

Bà Vũ Thị Minh Hoài, Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Phương châm kinh doanh của Dược Cửu Long không chỉ đúng pháp luật, mà còn đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cộng đồng và cổ đông, người lao động. Về những vấn đề sai phạm trong quá khứ, dù đó là các vấn đề của Dược Cửu Long khi còn là doanh nghiệp sở hữu Nhà nước, nhưng Công ty luôn sẵn sàng phối hợp điều tra để đảm bảo đúng quy định pháp luật cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đảm bảo quyền lợi người sử dụng sản phẩm, người lao động và các cổ đông”.

Thông tin liên hệ:

Ông: Vũ Nam Khang

Email: khang.vn@fitgroup.com.vn

